

Số: 604/BC-PGDĐT

Vĩnh Thạnh, ngày 02 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2016

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc công tác thanh niên năm 2016;

Căn cứ Công văn số 184/UBND-VX ngày 12 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh niên năm 2016,

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh đã triển khai và thực hiện công tác thanh niên năm 2016 đạt một số kết quả như sau:

- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên Tổng phụ trách Đội quan tâm thực hiện công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; chú trọng nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường; giải quyết triệt để các tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội xảy ra trong trường học; xây dựng và giáo dục các chuẩn mực đạo đức cho học sinh trong thời kỳ đổi mới nhằm giáo dục cho các em những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam; bồi dưỡng lý tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống giúp các em hoàn thiện nhân cách, nuôi dưỡng ước mơ, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành đoàn viên.

- Cán bộ quản lý các trường thực hiện tốt việc xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, an toàn để nhà trường thực sự là môi trường văn hóa tiêu biểu trên địa bàn dân cư, góp phần thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và trường học văn minh; các hoạt động của nhà trường phát triển bền vững góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Đồng thời, nâng cao hiểu biết của thanh niên và học sinh về tình hình địa phương, đất nước, thế giới và các vấn đề mà các thế lực phản động đang lợi dụng thanh niên và học sinh để chống phá đất nước. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong xây dựng, phát triển trong nhà trường, giữ vững quốc phòng, an ninh và an toàn tuyệt đối cho thanh niên và học sinh.

- Hàng tuần, sinh hoạt dưới cờ, học sinh tham gia chào cờ, hát quốc ca, đội ca nghiêm túc, được tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng động cơ và ý thức học tập đúng đắn, phù hợp với lứa tuổi; học sinh kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác Hồ, liên hệ vào thực tiễn quá trình học tập; rèn luyện để đề ra những việc làm, hành động có ích, thiết thực nhằm phát triển toàn diện. Bên cạnh, nâng cao vai trò quản lý học sinh của giáo viên chủ nhiệm lớp nhằm quản lý, giáo dục và kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức học

sinh. Kết quả: trong năm học các trường tổ chức cho học sinh kể 714 câu chuyện, 298.873 lượt học sinh, giáo viên nghe. Các trường tổ chức cho học sinh viếng thăm Nhà lưu niệm Tiểu Đoàn Tây Đô, tại thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh 58 cuộc, 482 lượt học sinh và giáo viên tham gia.

- Các trường thành lập Tổ tư vấn tâm lý học sinh và hoạt động có hiệu quả, tổ chức hộp thư Điều em muốn nói, hàng tuần có lịch tư vấn và đọc thư điều em muốn nói, kịp thời chia sẻ, động viên, giúp đỡ học sinh khắc phục những trở ngại, khó khăn, vươn lên học tốt; các trường trung học cơ sở duy trì hiệu quả hoạt động câu lạc bộ giáo dục kỹ năng sống, hàng tháng đều tổ chức sinh hoạt với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đáp ứng yêu cầu mong muốn sinh hoạt tập thể, sinh hoạt ngoại khóa vui tươi, thiết thực và bổ ích trong nhà trường phổ thông. Kết quả: trong năm các trường tư vấn, giúp đỡ, trả lời hộp thư điều em muốn nói 186 trường hợp; 08 câu lạc bộ kỹ năng sống, thu hút 550 học sinh trung học cơ sở tham gia.

- Các trường tổ chức, tham gia hiệu quả các hoạt động giáo dục tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật, các hội thi văn hóa, văn nghệ cấp trường, cấp huyện và cấp thành phố; các hoạt động giáo dục tư tưởng, văn hóa, nghệ thuật, các hội thi văn hóa, văn nghệ cấp trường được hiệu trưởng các trường quan tâm, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả; các trường đều có thành lập đội văn nghệ, thường xuyên tập luyện các tiết mục văn nghệ, tổ chức hội thi văn hóa, văn nghệ cấp trường chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học, phục vụ văn nghệ chào mừng các lễ hội được tổ chức trong năm học và các lễ hội, hội thi cấp huyện và các hoạt động tuyên truyền, phong trào của chính quyền địa phương tổ chức. Bên cạnh, các trường triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT, thường xuyên tổ chức các hoạt động trò chơi dân gian, múa hát sân trường, múa dân vũ cho học sinh trong nhà trường tham gia; các trường tham gia tốt các hội thi do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức như: “Giai điệu tuổi hồng”, Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45, Vẽ tranh Chiếc Ô tô mơ ước, Vẽ tranh “Nhành cọ xanh”, “Múa hát sân trường và Đồng diễn thể dục”, Bé mầm non khéo tay, Hội thi An toàn giao thông, ...

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh tổ chức cho 80 lượt học sinh tiêu biểu của huyện tham quan học tập tại Bảo tàng Cần Thơ, Tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều, tham quan di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ, di tích lịch sử văn hóa Căn cứ Vườn Mận, di tích lịch sử Mộ Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa, di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bình Thủy. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em và giáo dục truyền thống, di sản văn hóa cho thế hệ trẻ; cung cấp kiến thức về lịch sử, văn hóa của Cần Thơ, của dân tộc Việt Nam cho học sinh; khơi dậy lòng tự

hào, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước và truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ, nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn, chăm sóc, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản của cha ông đã để lại. Trong quá trình tham quan học tập, học sinh được tham gia các hoạt động trò chơi dân gian vui tươi, bổ ích. Qua đó, rèn luyện sức khỏe, sự nhanh nhẹn, khéo léo và giáo dục tinh thần đoàn kết, thương yêu, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau cho các em học sinh.

- Trong năm học 2015-2016, ***kết quả học sinh giỏi cấp thành phố:***

+ 56 giải thi Toán (Tiếng Việt) qua mạng. Trong đó: 01 giải nhất, 05 giải ba, 15 khuyến khích và 35 giải công nhận.

+ 59 giải thi Toán (Tiếng Anh) qua mạng. Trong đó: 01 giải nhì, 07 giải ba, 07 giải khuyến khích và 44 giải công nhận.

+ 48 giải thi Tiếng Anh qua mạng. Trong đó: 02 giải nhì, 06 giải ba, 13 giải khuyến khích và 27 giải công nhận.

+ 02 giải khuyến khích thi “Làm truyện tranh”.

+ 142 học sinh giỏi cấp thành phố các môn lý thuyết.

- Trong năm học 2015-2016, ***kết quả học sinh giỏi cấp quốc gia:***

+ 01 giải ba thi Toán (Tiếng Việt) qua mạng.

+ 01 giải khuyến khích thi Tiếng Anh qua mạng.

+ 08 học sinh giỏi cấp quốc gia các môn lý thuyết. Trong đó: 05 huy chương đồng và 03 giải khuyến khích.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ;
- Lưu VT.



**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Văn Dũng